

## เรื่องเล่าปากซอย

❖❖ เริ่มต้นกับการเดินหน้าเร่งเครื่องพาบริษัทจดทะเบียนเดินสายโรดโชว์ไปยังอเมริกาและเอเชีย ส่งท้ายปี 2557!!! งานนี้ “เกศรา มัญชุศรี” ผู้บริหารแห่งตลาดหลักทรัพย์จัดทัพ 20 บริษัทให้ต่างชาติได้

เห็นว่าหุ้นไทยศักยภาพล้น นำลงทุนขนาดใหญ่ เขาเป็นว่าทั้งโชว์ของดี และทั้งได้คืนกำไรให้กับบริษัทที่พื้นฐานแกร่งได้วางแผนธุรกิจให้กับต่างชาติได้รับรู้ ว่าหุ้นไทยแข็งแกร่งนำลงทุนไม่เป็นรองใคร!!! เรียกว่าปิดจ๊อบให้กับตลาดหุ้นได้อย่างสวยงาม ❖❖

ส่วนรายนี้สมเป็นพระเอกตัวจริง AJD สุดยอด!!! หลังจากเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา... เริ่มเปิดฉากการใช้สิทธิ์แลกคูปองที่วัดจิดจอล มูลค่า 690 บาท ในวันแรกปรากฏว่าประชาชนแห่ใช้สิทธิ์แลกซื้อกันอย่างคึกคัก ซึ่งกระจายช่องทางขาย SET TOP BOX จำนวน 200,000 กล่องทั่วประเทศ ทั้งเซเว่น-อีเลฟเว่น, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, พาวเวอร์บาย, เดอะ มอลล์ และแม็คโครขายหมดเกลี้ยง!!! ภายในพริบตา เห็นทีมงานนี้เป่ายอดขาย SET TOP BOX ของเฮีย-“อมร มีมะโน” จะทะลุเป้า 2 ล้านกล่องขึ้นะ ❖❖



>>> เกศรา มัญชุศรี

หลังจากเผ้ารอคอยกันมาพักใหญ่... ตอนนี้โครงการ Solar Rooftop (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา) ได้ถูกรื้อคิกออฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่าตอนนี้ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ของป้า “ยุทธ ชินสุภักกุล” เริ่มมีผลผลิตออกลูกออกหลาน โรงไฟฟ้าเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทแม่เป็นกอบเป็นกำ แหม...เห็นอย่างนี้แล้ว จากนี้คงต้องขออรอลุ้นผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ว่าจะออกมาสวยหรู หรือจะซบเซาไปในทิศทางไหน??? ❖❖ วากกลับมาที่ “เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์” หรือ NCL ร้อนแรงไม่แพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะไปโรดโชว์ที่ไหนๆ นักลงทุนเป็นต้องอ้าแขนต้อนรับทุกมุมเมือง !!! แ่วว่าเป็นแค่ขิมกลางเบาๆ แต่เห็นการจัดเต็ม!!! ของบล.แอฟเพิล เวิร์ช ซึ่งเป็นแกนนำอินเทอร์เน็ตโรดโชว์ที่ปรึกษาทางการเงินที่มากด้วยฝีมือ และเมื่อผนึกกับ “กิตติพัทธวารสกุล” ซีอีโอที่ทุ่มทำงานสุดตัวแล้ว รับรองได้เลยว่างานนี้เป๊ะ....



>>> ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

❖❖ คิวแน่นเอี้ยดไม่ว่างวัน “ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล” ผู้บริหารแห่งค่าย เกษตรไทย อินเทอร์เน็ต ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ “เคทีเอส” (KTIS) ล่าสุดนำทีมผู้บริหารเคทีเอส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักลงทุนสถาบันรายใหญ่จากประเทศเกาหลี ที่มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเคทีเอสคอมเพล็กซ์ ที่จังหวัดนครสวรรค์!!! ❖❖ งานนี้ ทำให้นักลงทุนเกาหลีถึงกับที่นั่งได้เห็นทั้งโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้ดูกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงงานเอทานอล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล... ขยันและทุ่มเทสุดตัวขนาดนี้เนือง นักลงทุนสถาบันและนัก

ลงทุนต่างประเทศถึงรุมจับกันไม่ขาดสาย!!! ❖❖ ส่วนกิจกรรมดีๆ ของค่าย เมืองไทยประกันชีวิต ผู้บริหารสุดหล่อ “สาระ ลำซ่า” เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตใหม่ ตอกย้ำคอนเซ็ปต์

“ความคุ้มครอง...ตามสไตล์คน หัวคิดทันสมัย” เรียกว่าเป็นผู้นำ ในการสร้างสีสันและความแปลก ใหม่ให้กับธุรกิจประกันชีวิตไทย ที่ไร้เทียมทานหาใครเทียบได้ งาน นี้ภูมิใจนำเสนอ ส่วนใครอยากรู้อย่างคุ้มค่าเอกลักษณ์ของความ คุ้มครองเพียงใด แวะไปฟังกันได้ สุกรีที่ 24 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 5 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ได้เลยจ้า!!! ❖❖



>>> สาระ ลำซ่า

สุดท้ายและท้ายสุดกับ บลจ.ที่ สร้างสรรค์ผลงานและผลตอบแทนด้วยดีตลอดมา เห็นจะไม่ใช้ใครอื่น นอกจาก บมจ.บัวหลวง ล่าสุด อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน เพิ่มเติม กองทุนบัวหลวง จะเปิดรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการ เลี้ยงชีพ (B-SM-RMF) ได้ในทุกวันทำการ!!! ❖❖ งานนี้สตาร์ต กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (21 ต.ค. 57) และนอกจากนี้การส่งคำสั่งขายคืนและการสับเปลี่ยน RMF ภายใต้การจัดการของกองทุน บัวหลวง สามารถดำเนินการผ่านระบบ Bualuang iBanking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แวะว่า เป็นผลงานที่ “วิภารัตน์ เสรีจกิจ” หนึ่งในทีมบริหารบลจ.บัวหลวง ภูมิใจนำเสนอกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพชนิดตัวจริง เสียงจริง กันเลยทีเดียว!!! 🌟

ขาโจ๋ปากซอย